

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า ตามเงินภูมิภาค, ซื้อดอลลาร์นำเงินไปลงทุนทอง

*บาท/ดอลลาร์ช่วงกลางภาคเข้า อ่อนค่าจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวันศุกร์ ตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ราคาทองที่ร่วงลง กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อดอลลาร์เพื่อนำเงินไปลงทุนทองคำ

*ยุโรปลดช่วงบวกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แม้ยูโรได้แรงหนุนในช่วงแรก หลังกลุ่มผู้นำยุโรปย้ำกับผู้ถือพันธบัตรว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระขาดทุนหากมีการขอความช่วยเหลือใหม่ในยูโรโซน

*ดอลลาร์ได้แรงหนุน จากความปั่นป่วนในตลาด แต่มาตรการผ่อนคลายนโยบายปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ก็อาจจะกดดันดอลลาร์ต่อไป และรอยเตอร์รายงานว่ามีแนวโน้มว่าเฟดจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มจำนวน 6.00 แสนล้านดอลลาร์ตามที่กำหนดไว้

*ความวิตกเรื่องหนี้ของไอร์แลนด์ และโอกาสที่จีนจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อขึ้น จุดตลาดหุ้น, พันธบัตรและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ร่วงลง

*ราคาทองปรับตัวขึ้น 0.5% ในเช้าวันนี้ หลังร่วงลงกว่า 3% เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ข่าวลือที่ว่า จีนใกล้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง

*นักวิเคราะห์ กล่าวว่า แฉลงการณ์จากที่ประชุมผู้นำกลุ่มจี-20 ที่กรุงโซล เป็นปัจจัยบวกเล็กน้อย ขณะที่ที่ประชุมได้ตกลงที่จะจัดการกับสถานการณ์ตั้งเครียดที่สื่อเคาะว่าจะเป็น "สงครามค่าเงิน" และมาตรการกีดกันทางการค้า

*10.50 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.95/99 จาก 29.80/85 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 29.83/30.14 จาก 29.66/99 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.70/72 จาก 82.39 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3675/77 จาก 1.3686 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เข้านี้(เงินบาท)อ่อนค่าค่อนข้างมาก

ซึ่งเป็นไปทั้งภูมิภาคที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทน่าจะอ่อนค่าต่อได้อีก" ดิลเลอร์กล่าว และคาดว่า เงินบาทในระยะสั้นน่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 29.90-30.00

ดีลเลอร์กล่าวว่า เงินบาทที่อ่อนค่า ส่วนหนึ่งยังเป็นผลจากมีแรงซื้อดอลลาร์จาก นักลงทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในทองคำที่ราคาร่วงลง
ในเช้านี้ราคาทองสปอต อยู่ที่ระดับ 1,373.15 ดอลลาร์/ออนซ์
ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับ
ระดับปิดในตลาดสปอตนิวยอร์คเมื่อวันศุกร์ หลังดิ่งลงหนักที่สุดในรอบ 4
เดือนเมื่อวันศุกร์
หลังมีข่าวลือที่ว่าจีนใกล้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และทองร่วงลง

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้